



โทร.053-908666 Fax 053-908665

ฉบับที่191/62 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

สสจ.6 ร่วมติดตามงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเชียงราย



สสจ.6 ร่วมติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเชียงราย - วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 นายเนตร ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางทษาอร ลิ้มกรุง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสินีนางุ กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมคณะติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และนายวุฒิชัย ชินวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะ ร่วมติดตามงาน ผลการติดตาม มีดังนี้

1. นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นายสุรเชษฐ์ แผงพ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงราย นางพรณี สุกใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดเชียงราย และการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรเกษตรสิริสุข
2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิริสุข ณ โรงเรียน ตชด.บ่ารุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี ต.ต.สมเด็จ ปาสาณย์ ครูใหญ่ บรรยายสรุป และพาเยี่ยมชมแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 168 คน ครู จำนวน 10 คน ซึ่งใช้พื้นที่ในโรงเรียนประกอบอาหารเลี้ยงเด็กสัปดาห์ละ 2 วัน สำหรับการ ใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิริสุข ยังไม่ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ โดยมีแผนจะติดตั้งแท็งก์น้ำสำหรับบรรจุน้ำใช้ในอาคารภายในเดือนมิถุนายน 2562
3. ติดตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตชาแม่ลอย ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งมีการปลูก และแปรรูปชาอัสสัม เป็นเมี่ยงทองเครื่องเมี่ยงเค็ม-เผด ชาแดงอัสสัม และชาเขียวอัสสัม และเยี่ยมชมแปลงปลูกชาอัสสัม หมู่ 12 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งผลผลิตชายังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีการโค่น เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารา และลำไย